
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
สมัยสามัญที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559    

วันอังคารที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์   

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม   

1. นายวีระชัย   พลาดอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 
2. นายสมพงษ์  พลาดอินทร์    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายถาวร  หาดสูง    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางสาวบุญแปง  หาดกุวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายอดิศร  อามาตย์มนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางสาวเทียนทอง  สุดา    สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสุริยา  พลาดอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมจิต  ไสยสาลี    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายค ามา  อามาตมนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง   ปลัดเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 

ผู้มาร่วมประชุม 
14. นายอานนท์  จันทร์แก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
15. นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
16. นายพูลชัย  ใยปางแก้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
17. นายประไพ  เถาวัลแก้ว   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
18. นายจร  ฉิมชัย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
19. นายวิจิตร  หัสดร      นายช่างโยธาอาวุโส 
20. นางศุภลักษณ์  ศรีสุวงศ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
21. นายวีระชัย  ปาระมี    นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
22. นายรณรงค์  จอกกระโทก   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
23. นางมุกมณี  สุรินทร์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
24. นางวรรณา  บุระค า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
25. นางสาวนิชาภา  พลาดสุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
26. นางสาวพัชรี  วิเศษชู    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
27. นางสุภาวดี  แก้วหาวงค์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
28. นางสุภาวดี  พลาดสุ    นักวิชาการพัสดุ 5 
29. น.ส.นงลักษณ์  ทิพสิงห์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
30. นายนพพร  ค าธิศรี    พนักงานขับรถยนต์ 
31. นายยงยุทธ  กะนะ    สมาชิกอปพร. 
32. นางสาวอมรรัตน์  เลาหวิโรจน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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33. นางสาวพรสุดา  พลาดอินทร์    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
34. นางสาวอรสุรางค์  แสงโคตรมา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  
เรื่องท่ีประชุม 

 
นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
และประธานชุมชนทุกชุมชน  หัวหน้ากองทุกกอง  ได้เวลาเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  สมัยสามัญที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559     เวลา  10.00  น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบแล้ว  จึง
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  

 - ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มี 
- ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่  1  ประจ าปี   
พ.ศ. 2559  เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  2559  ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไข  

นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  1  ขอแก้ไขต าแหน่งของผมไม่ถูกต้อง และของนายอดิศร  เป็นสมาชิกสภาเขต 1 
ไม่ใช่เขต 2      

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  2  ขอแก้ไขหน้า  7  จากถนนดงหลวงเป็นดงขวาง      

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  หากไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุม  ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัย  
สามัญที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  2559 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติรับรอง  11  เสียง 
 
 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา  
-  เชิญคณะผู้บริหาร  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  เพ่ือขอหารือ
ต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง และพิจารณาอนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  หมวดครุภัณฑ์ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  และข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  และการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  

เหตุผล 
    เนื่องจากเทศบาลต าบลกุสุมาลย์มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
แก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  และโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  ๘  รายการ  ดัง
รายละเอียดแนบท้าย 

   ฉะนั้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตตินี้ ต่อสภา
เทศบาลเพ่ือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนงบประมาณหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  ขอเสนอต่อทางสภาฯ เพ่ือพิจารณา 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

3.1  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29  มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  อยากให้คณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงว่ามีอะไรบ้าง  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง 
 
 
 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ จะมีรายการที่ขออนุมัติทางสภาฯ  2  โครงการ 
1. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงถนนใบแสน  
2. การโอนงบประมาณไปต้ังเป็นรายการใหม่   
ซ่ึงจะมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให้ทางสภาฯ  แต่จะขอความเห็นชอบทีละข้อ  
เริ่มจากข้อแรก  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2559  ข้อความเดิม  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ถนนใบแสน  
จ านวน  2,000,000 บาท  โดยขอเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่คือ  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนนใบแสน  จ านวน  867,000  บาท  สาเหตุที่เปลี่ยนแปลง  เนื่องจาก
อ าเภอกุสุมาลย์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในการด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนใบแสน  และได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วบางส่วน  จึงท าให้โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ถนนใบแสนที่เทศบาล
ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี  2559  หมวดงบลงทุน  ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  มีระยะทางและประมาณงานลดลง  จึงจ าเป็นต้องปรับลดปริมาณงาน
และน างบประมาณที่เหลือไปต้ังเป็นรายการใหม่  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  เป็น
อ านาจของสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์  -  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 
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 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายสุริยา  พลาดอินทร์  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  2  ขอทราบรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงด้วย  เนื่องจากไม่มี
เอกสารในการชี้แจง 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  เรายังคงใช้แบบในการก่อสร้างตัวเดิม  แค่เราลด
ระยะทางในการก่อสร้าง  จึงท าให้ประมาณงานลดลง  เราเปลี่ยนแปลงแค่นี้  ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงแบบในการก่อสร้าง 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีใครเสนอ  ขอมติเห็นชอบจากสภาฯ   
ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559    

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ 11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-   ญัตติเพ่ือพิจารณา  ข้อ  3.2  ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 ข้อ 27  เชิญคณะผู้บริหาร  
   

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ให้ท่านกิตติกร  เลาหวิโรจน์  รองนายกเทศมนตรี  เป็นผู้ชี้แจง  

นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 
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นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอทบทวนเก่ียวกับโครงการที่เราจะโอนมีทั้งหมด  7  โครงการ   
1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  งบประมาณ  434,000  บาท 
2.  โครงการจัดซ้ือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  งบประมาณ  63,000  บาท 
3.  โครงการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน้ าและรถดับเพลิง งบประมาณ 500,000 บาท 
4.  โครงการจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ งบประมาณ  100,000  บาท 
5.  โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณ  44,000  บาท 
6.  โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานส าหรับประชุมสภาฯ จ านวน 12 ตัว 
    งบประมาณ  42,000 บาท 
7.  โครงการปรับปรุงห้องน้ า -ห้องสุขา  งบประมาณ  300,000  บาท 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขอชี้แจงเก่ียวกับการขออนุมัติทางสภาฯ  ในเรื่องของการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน้ า  
รถดับเพลิง  หรือไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วมของส านักงาน  เนื่องจาก
ใช้งานมาเป็นเวลานาน  ท าให้เกิดการช ารุดทรุดโทรม  จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้ดี 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีใคร ขอมติเห็นชอบจากสภาฯ  ในการ
เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้ง  7  รายการ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ 11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
                       

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  2 มีเรื่องน ามาหารือทางสภาฯ  และคณะผู้บริหาร  ในเขตเทศบาลฯ
เรามีการพัฒนามากขึ้น  แต่ผมเป็นห่วงเรื่องน้ า เสียจากตลาดที่ไหลลงห้วยสะเภอ  ผม
อยากให้มีการบ าบัดน้ าก่อน แล้วค่อยปล่อยลงห้วย  เนื่องจากจะมีผลระยะยาว  อาจ
ท าให้ห้วยสะเภอเกิดภาวะน้ าเน่า  จะมีผลกระทบถึงสวนสาธารณะเม่ือก่อสร้างเสร็จ  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านนายกฯ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ในเรื่องการระบายน้ าลงล าห้วยสะเภอ  คณะผู้บริหารมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้  
เนื่องจากหากน้ าเน่าเสีย  ท าให้มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ประชาชน  ก็ต้องแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นด้วยการล้างตลาดบ่อย ๆ เพ่ือลดการเกิดน้ าเน่า ซ่ึงในอนาคต  ทางคณะ
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ผู้บริหารจะจัดท าโครงการบ าบัดน้ าย่อยก่อนปล่อยลงแม่น้ า  ซ่ึงจะของบประมาณจาก
ทางโยธาจังหวัด เป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารจะด าเนินการหลังจากก่อสร้าง
สวนสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว     
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ในการจัดท าโครงการเพ่ือไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริการจัดการขยะ  เป็น
โครงการที่ดีมาก  แต่ผมอยากให้เน้นเรื่องของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ   ให้เป็น
ประชาชนในชุมชนบ้านน้อยสันติมากที่สุด  เพ่ือปรับทัศนคติใหม่ให้กับคนในชุมชน  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ปัญหาเก่ียวกับขยะเป็นปัญหาใหญ่  แต่ทางเทศบาลฯก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้  
ซ่ึงทางเทศบาลฯ ด าเนินการแก้ไขไปแล้วบางส่วน  โดยเฉพาะโครงการคัดแยกขยะ 
ถือเป็นการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี  แต่ต้องด าเนินการให้ครบทั้ง  10  ชุมชน  ซ่ึง
การด าเนินการในตอนนี้เรามีชุมชนน าร่อง  2  ชุมชน  แต่ก็สามารถลดปริมาณขยะได้  
หากเราด าเนินการครบทุกชุมชน  ปัญหาเก่ียวกับขยะก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป  
เหตุผลดังกล่าวท าให้เกิดโครงการศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริการจัดการขยะ  ในส่วน
รายละเอียดมอบให้หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ  เป็นผู้น าเรียนต่อสภาฯ เก่ียวกับ
รายละเอียดของโครงการดังกล่าว  

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

-  ส าหรับรายละเอียดของโครงการฯ เราจะใช้งบประมาณทั้งหมด   
จ านวน 81,965 บาท  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

- ค่าป้ายโครงการ  จ านวน  325  บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  จ านวน  3,000  บาท 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับวันอบรม  จ านวน  5,625  บาท 
- ค่าใช้จัดซ้ือของที่ระลึก  จ านวน  3,000  บาท 
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน  จ านวน  1,215  บาท 
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  จ านวน  28,000  บาท 
- ค่าเช่าที่พัก  จ านวน  13,800  บาท 
- ค่าอาหาร  จ านวน  27,000  บาท 

-  จะมีการอบรมและฟังการบรรยายการท างานโดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด  
ส่วนรายละเอียดการเดินทางจะแจ้งให้ผู้ เดินทางไปอบรมทราบอย่างชัดเจนในวัน
อบรม 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมในการจัดท าโครงการดังกล่าว  ซ่ึงจะ
มีหนังสือเรียนเชิญอีกครั้ง 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  อยากสอบถามโครงการวางท่อระบายน้ า  และขยายไหล่ทางของมเหศักด์ิ  
ระยะเวลาในการด าเนินงานจะแล้วเสร็จตอนไหน  

นายวิจิตร  หัสดร 
(รก.ผอ.กองช่าง) 

-  ส าหรับโครงการวางท่อระบายน้ า  และขยายไหล่ทางของชุมชนมเหศักด์ิ  ตอนนี้อยู่
ในช่วงวางท่อระบายน้ า  ในส่วนสัญญาว่าสิ้นสุดวันไหนจะตรวจสอบและแจ้งให้ทราบ  
ภายหลัง 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ในส่วนของการก่อสร้างสนามกีฬาหน้าวัดโพนธาราม  ผู้รับจ้างก าลังติดต้ังอุปกรณ์
กีฬา  อยากให้ช่วยก ากับดูแลตรวจสอบการติดต้ังให้เหมาะสมด้วย  



- 7 - 
 

-  เชิญท่านเทียนทอง  สุดา 
นางสาวเทียนทอง  สุดา  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเทียนทอง  สุดา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
เขต 1 ประชาชนอยากทราบเก่ียวกับการบริการรถรับศพ หรือผู้ป่วยในเขตเทศบาลฯ 
ที่ทางเทศบาลฯ เคยให้ความอนุเคราะห์  ยังมีการให้บริการอยู่หรือไม่ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ในเรื่องของการให้ความอนุเคราะห์  เทศบาลฯยังให้ความอนุเคราะห์เหมือนเดิม  
แต่ในช่วงระยะเวลาที่ทางเทศบาลฯ  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอความอนุเคราะห์
ใช้รถยนต์ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน  ทางคณะผู้บริหาร  มีนโยบายให้ความ
อนุเคราะห์รถยนต์ส าหรับส่งผู้ป่วย  แต่ในบางเรื่องที่ เป็นเรื่องเร่งด่วนผมจะเป็นคน
ตัดสินใจในการออกให้บริการ  ซ่ึงบางเรื่องต้องด่วนเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อนได้ทันเวลา  ในส่วนนี้ให้ประสานมาหาผมโดยตรง  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

- เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ผมมีเรื่องที่จะน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
1.  ห้องน้ าชายตลาดสดช ารุด 
2.  กล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ 
3.  ขยะที่เราซ้ือถุงพลาสติก  เราน าไปขายหรือเผาทิ้ง 

นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอสอบถามเรื่องการขออนุญาตใช้รถ 6 ล้อ  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  การขอใช้รถ  6  ล้อ  ต้องท าหนังสือขอความอนุเคราะห์  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ปัญหาในเรื่องห้องน้ าชายที่ตลาดสด  ได้อนุมัติในการซ่อมแซมแล้ว   
-  กล้องวงจรปิด  เกิดไฟไหม้ท าให้ใช้งานไม่ได้  อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาด 
-  เรื่องถุงพลาสติก  และกล่องนม  เราน าไปขายที่ท่าแร่  

นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายครรชิต  พฤกษ์จันทร์  สมาชิกสภาฯ  เขต  2  
อยากให้คณะผู้บริหารพิจารณาก าจัดผักตบชวาที่ห้วยสะเภอ  เนื่องจากตอนนี้มี
จ านวนมาก  บริเวณสะพานชุมชนมเหศักด์ิรักษา 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- ทางเทศบาลฯ จะด าเนินการพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน  แต่ต้องดูวันและเวลาที่
สามารถไปพัฒนาได้  แต่จะด าเนินการให้เร็วท่ีสุด  
 
 

นายพูลชัย  ใยปางแก้ว 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

-  มีเรื่องเพ่ือแจ้งให้กองช่างช่วยพิจารณาเก่ียวกับการไหลของน้ า  ที่หน้าโรงเรียน
อนุบาลกุสุมาลย์  เนื่องจากจะมีน้ าหลากในช่วงฤดูฝน  อยากให้ท าลูกระนาดเพ่ือให้
การไหลของน้ าสะดวกมากขึ้น  และจะช่วยให้น้ าไหลลงท่อระบายตรงท่อพักได้มาก
ที่สุด  และลดการกัดเซาะถนน 
-  ขอความร่วมมือจากทุกท่าน  ในการเป็นเจ้าภาพร่วมท าบุญในการสร้างหลวงพ่อ
พุทธโสธร  ขนาดหน้าตัก 30 นิ้วขึ้นไป  (ทองเหลือง)  ถวาย  ณ  วัดพระธาตุโพธิ์ทอง  
ต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 
2559    



- 8 - 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหาร   ตัวแทนชุมชน
ข้าราชการทุกกอง  ที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมในวันนี้ผมขอปิดประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้พิมพ์/จดรายงานการประชุม 
                                            (นางมุกมณี  สุรินทร์) 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้บันทึก/เลขานุการสภาเทศบาล 
                                        (นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง) 
 
 
 
ได้ตรวจถูกต้องแล้ว  เม่ือวันที่       
 

 
                              (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
                                        (นายสมจิต  ไสยสาลี) 

 
 

                        
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                          (นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว) 
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                        (นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์) 
 
 

 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                            (นายถาวร  หาดสูง) 
 
 

                              (ลงชื่อ)                                   เลขานุการ/กรรมการ 
                                       (นายอดิศร  อามาตย์มนตรี) 
 
สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว  เม่ือวันที่                                        
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                              (ลงชื่อ)                                   ประธานสภาเทศบาลฯ 
                                       (นายวีระชัย  พลาดอินทร์) 
 
 
 
 
 
 


